

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục, năm học 2022- 2023

TT	Nội dung	Chia theo khối lớp				
		Lớp 1	Lớp 2	Lớp 3	Lớp 4	Lớp 5
I	Điều kiện tuyển sinh	5 lớp: 175 HS	6 lớp: 252HS	6 lớp: 257 HS	6 lớp: 271 HS	7 lớp: 335 HS
II	Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện	- Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo				
III	Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh	<p>- Có Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường, hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT) và Điều lệ trường tiểu học; có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiên phong Hồ Chí Minh. Phối, kết hợp tốt với các đoàn thể ở địa phương trong việc giáo dục học sinh. Thực hiện tốt thông tin 2 chiều thông qua trao đổi trực tiếp, sổ liên lạc, điện thoại hoặc email giữa nhà trường, giáo viên chủ nhiệm với cha mẹ học sinh. Thực hiện họp định kỳ giữa nhà trường với Ban đại diện Cha mẹ học sinh.</p> <p>- Học sinh thực hiện theo đúng nội quy, quy định đối với học sinh của nhà trường.</p>				
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục	<p>- Nhà trường có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy, học, đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, trên chuẩn;</p> <p>- Tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục truyền thống và rèn kỹ năng sống cho học sinh, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, phòng chống</p>				



		<p>tai nạn, thương tích, ... Đưa các trò chơi dân gian vào trường học, tổ chức các cuộc thi, các sân chơi trí tuệ, ... nhằm phục vụ cho việc giáo dục toàn diện cho học sinh.</p> <p>- Học sinh có hoàn cảnh thật sự khó khăn được hỗ trợ học tập, bảo hiểm y tế, tặng quà nhân dịp các ngày lễ, tết.</p>
V	Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được	<p>- 99.9 % học sinh hoàn thành chương trình lớp học, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học</p> <p>+ Đảm bảo tốt, có hiệu quả việc đánh giá thường xuyên về học tập, về năng lực, phẩm chất của học sinh.</p> <p>+ Đánh giá định kỳ các môn học: phần đầu 99.9 % trở lên học sinh đạt mức Hoàn thành và Hoàn thành tốt.</p> <p>+ Đánh giá định kỳ về năng lực, phẩm chất: 100% Đạt, Tốt.</p> <p>- Đảm bảo an toàn, vệ sinh, chăm sóc sức khỏe và phòng chống tai nạn, thương tích trong trường học cho học sinh.</p> <p>- Học sinh được tập luyện thể dục thể thao thường xuyên.</p> <p>- Có nhân viên Y tế thường xuyên khám sức khỏe cho học sinh.</p>
VI	Khả năng học tập tiếp tục của học sinh	<p>Phần đầu không có học sinh bỏ học. Đảm bảo chất lượng kiến thức theo chuẩn để học sinh học lên lớp trên, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học được tiếp tục học lên THCS.</p>

Quận Lê Chân, ngày 22 tháng 6 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Thị Minh Khoa